

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG

PHAN MINH PHỤNG^(*)

Ngày 18 tháng 6 năm 2014 tại Hội trường khách sạn Sóc Trăng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường. Lớp học có sự tham gia của hơn 70 học viên gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn ở các trường trung học sơ sở, trung học phổ thông; cán bộ, công chức các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

Xuất phát từ thực trạng bạo lực học đường xảy ra trong các trường học ngày càng gia tăng, vi phạm pháp luật trong học sinh có tính chất ngày càng nghiêm trọng, an ninh trường học bị đe dọa nhưng đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường lại thiếu các kỹ năng, kiến thức cơ bản nhằm phát hiện, ngăn ngừa và có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khảo sát về nhu cầu, nghiên cứu, xây dựng chương trình bồi dưỡng và mạnh dạn triển khai mở lớp.

Nâng cao năng lực xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường là chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, học viên được trang bị những kỹ năng, kiến thức pháp lý cơ bản thông qua 3 chuyên đề chính: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; Một số yếu tố cơ bản liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của học sinh trong nhà trường và Nghiệp vụ

xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật trong nhà trường.

Sau khóa học, hầu hết các học viên đều đánh giá cao hiệu quả và sự thiết thực của Chương trình. Theo thầy Lý Quốc Dũng – Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng “Sau khóa học, bản thân tôi đã được trang bị những kiến thức rất cơ bản về vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, các khía cạnh tâm lý học đường cũng như kỹ năng xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường. Từ đó nhận thức rằng, vấn đề tăng cường an ninh trường học, hạn chế và giải quyết tốt bạo lực học đường cũng như ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách mà người cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đứng lớp cần được trang bị”.

Để nâng cao chất lượng quản lý nhà trường, xây dựng "trường học thân thiện, học sinh tích cực", góp phần giải quyết và xử lý đúng vấn đề bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong học sinh, tăng cường công tác an ninh trường học, hầu hết các học viên tham dự khóa học đều kiến nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm, mở các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên chủ nhiệm và cả cán bộ phụ trách công tác Đoàn – Đội trong các trường phổ thông.

^(*)Thạc sĩ. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.